
BORGARRÁÐ 10. október 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um nýtt 
opinbert hlutafélag sem taka á við hluta af starfsemi Orku náttúrunnar - R19100269

Boðað er að Orkuveitu Reykjavíkur óski eftir að stofna nýtt opinbert hlutafélag (OHF) sem 
taki við hluta af starfsemi Orku náttúrunnar. Hver er áætlaður rekstrarkostnaður við félagið? 
Hvað er áætlað að margir sitji í stjórn félagsins? Hvað er áætlað að margir starfsmenn vinni 
hjá félaginu? Hvar er áætlað að félagið hafi starfsstöð?


